

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน โดยมีนายวิชัย อัครัสกร เป็นประธานอนุกรรมการ นายอลงกรณ์ เหล่างาม นางกิตติยา คัมภีร์ และนางดวงตา ตันโซ เป็นอนุกรรมการ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลของ สสน. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเสริมสร้างระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของ สสน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ของ สสน. โดยให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สสน.

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 6 ครั้ง โดยเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลรายงานทางการเงินของ สสน. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณารายงานทางการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เห็นว่า รายงานทางการเงินของ สสน. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

2. การควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เห็นว่า ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การควบคุมภายในของ สสน. มีความเพียงพอ มีประสิทธิผล และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงของ สสน. โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงในเรื่องความต่อเนื่องของการให้บริการในระหว่างที่มีการย้ายที่ทำการของ สสน. และการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร

3. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯ ได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญอย่างครบถ้วน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการนำนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ สสน.

4. การประเมินผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ สสน. ในการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ได้จากการดำเนินงานของ สสน. และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน (Social and Economic Value Added: SEVA) ที่ครอบคลุมผลงานของ สสน. ที่ได้สร้างประโยชน์และมีส่วนสนับสนุนการป้องกันภัยพิบัติ ลดความเสียหายและภาระด้านงบประมาณของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการ สสน. และผู้บริหาร ในการพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลของ สสน. โดยเห็นว่า ภาพรวมการกำกับดูแลของ สสน. มีความสอดคล้องตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีการรายงานและติดตามผลข้อมูลทางการเงินและการดำเนินการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานที่กำหนด



นายวิชัย อัครัสกร

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน